

### THÔNG BÁO

#### Kết quả thẩm định dự toán thu chi các khoản thu năm học 2020-2021 Trường Tiểu học Minh Thành

Thực hiện công văn số 2422/SGDDĐT-KHTC ngày 16/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2020-2021.

Sau khi thẩm định Dự toán thu-chi các khoản thu năm học 2020 - 2021 của Trường Tiểu học Minh Thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo đồng ý các nội dung như sau:

Số TT	Nội dung	Mức thu	Phương án thu
<b>I</b>	<b>Khoản thu theo quy định:</b>		
1	Bảo hiểm y tế:	563.220 đồng/hs/12 tháng	Thu 1 lần/năm học (khối lớp 1 thu 2 lần/năm học)
<b>II</b>	<b>Khoản thu theo thỏa thuận:</b>		
1	Tiền nước uống học sinh	108.000 đồng/hs/năm học	Thu 1 lần/năm học
2	Tiền chi phí hoạt động vệ sinh chung	90.000 đồng/hs/năm học	Thu 1 lần/năm học
<b>III</b>	<b>Khoản thu dịch vụ</b>		
1	Giáo dục kỹ năng sống: Thực hiện theo đề án đã được phê duyệt	60.000 đồng/hs/tháng	Học 1 tiết/tuần. Thu theo tháng thực học của học sinh
2	Tiền học tiếng Anh Phonics: dành cho học sinh lớp 1, 2 khu trung tâm. Thực hiện theo đề án đã được phê duyệt	70.000 đồng/hs/tháng	Học 2 tiết/tuần. Thu theo học kỳ năm học (2 lần/năm học)

Đối với kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Lưu ý: Không ấn định mức thu, không quy định mức kinh phí đóng góp, ủng hộ bình quân. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được phép huy động kinh phí cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp và phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, phải công khai dự toán, quyết toán tại cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường).

Trường Trường Tiểu học Minh Thành có trách nhiệm thực hiện thu, chi, quản lý và công khai dự toán, quyết toán các khoản thu theo quy định. Kết quả thực hiện thu - chi phải quyết toán theo đúng quy định. Tuyệt đối không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác. Trường hợp cuối năm học số kinh phí còn dư thì chuyển sang năm sau và giảm thu hoặc trả lại cho học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đơn vị thực hiện niêm yết, phổ biến công khai văn bản này kèm theo dự toán thu chi đã được thẩm định tại bảng thông tin, website của nhà trường, tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong nhà trường để biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Trường TH Minh Thành (T/h);
- Lưu: VT, KT./.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Thị Thủy**